



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
22 กุมภาพันธ์ 2564



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

รายงานผู้ติดเชื้อและสถานการณ์ในจังหวัดต่าง ๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามกีฬา, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, ข่าวสด, เดลินิวส์, บ้านเมือง, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, ประชาไท, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแอฟซิปิก, กรมประชาสัมพันธ์, js100, mcot, TNN, thailandplus, INN, newtv, acnews, nationtv, sanook, kapook, nationweekend, springnews, thansettakij, thebankokinsight)

-ศบค. เผยสถานการณ์วันที่ 21 ก.พ. พบผู้ป่วยรายใหม่ 92 ราย แบ่งเป็น ติดเชื้อในประเทศ 86 ราย มาจากระบบเฝ้าระวัง 48 ราย ได้แก่ สมุทรสาคร 33 ราย กทม. 3 ราย ปทุมธานี 7 ราย ชลบุรี 1 ราย ขอนแก่น 1 ราย และอ่างทอง 3 ราย จากการคัดกรองเชิงรุกในชุมชน 38 ราย และจากต่างประเทศ 6 ราย รวมป่วยสะสม 25,415 ราย หายป่วยเพิ่ม 156 ราย อยู่ระหว่างรักษาในรพ. 1,047 ราย เสียชีวิตเพิ่มเติม 83 ราย สำหรับผู้ติดเชื้อ จ.ชลบุรี เป็นหญิงไทยอายุ 25 ปี อาชีพพยาบาล รักษาที่รพ.บางละมุง ส่วน จ.ขอนแก่น เป็นนักเรียนชายไทย อายุ 10 ปี รักษาที่รพ.ชุมแพ เดินทางมาจาก จ.ปทุมธานี เนื่องจากไปร่วมงานตรุษจีนกับครอบครัว

-สสจ.ปทุมธานี เผย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 16 ราย แบ่งเป็น จากระบบเฝ้าระวัง 3 ราย จากดำเนินงานเชิงรุก 13 ราย รักษาหาย 28 ราย นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผอ.กองระบาดวิทยา ระบุ สสจ.ปทุมธานี และสคร.ที่ 4 สระบุรี ได้คัดกรองเชิงรุก ตั้งแต่ 9 - 19 ก.พ. 2564 ที่ตลาดพรพัฒนาและตลาดใกล้เคียง กว่า 10,000 คน พบผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ 415 คน ส่วนใหญ่เป็นพ่อค้า แม่ค้า คนไทยในตลาด และลูกจ้างแรงงานต่างด้าว ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกว่า 900 คน ติดตามได้แล้ว 300 กว่าคน อยู่ระหว่างติดตามอีก 500 กว่าคน

-นพ.สมชายโชติ ปิยวัชรเวลา นพ.สสจ.ขอนแก่น ระบุ ครอบครัวของผู้ป่วยมีทั้งหมด 8 คน โดยพ่อและตัวผู้ป่วยเดินทางไป จ.ปทุมธานี และพบการติดเชื้อ โดยพ่อเป็นผู้ป่วยยืนยันของ จ.ปทุมธานี ส่วนลูกชายวัย 10 ปี เป็นผู้ป่วยยืนยันของ จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นการติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการ

-สสจ.พระนครศรีอยุธยา เผย ผู้ป่วยรายล่าสุดเป็นหญิงไทย อายุ 40 ปี อาชีพพนักงานบริษัทคลังสินค้าวังน้อย เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อแจ้งให้ฝ่ายบริหารของบริษัททราบ พร้อมสอบสวนโรคพบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 3 ราย สังกักตัว 14 วันและ บริษัทได้เข้าทำความสะอาดพื้นที่และบริเวณโดยรอบ

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน) เว็บไซต์(คมชัดลึก, ผจก.รายวัน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, บ้านเมือง, ประชาชาติธุรกิจ, มติชน, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, ข่าวสด, innnews, mcot, tnnthailand, thansettakij, sanook, newtv, bangkokbiznews, thaipbs)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. โพสต์เฟซบุ๊ก ว่า ผู้ผลิตวัคซีน Sinovac ส่งภาพมายืนยันว่าวัคซีนล็อตแรก สำหรับประเทศไทย พร้อมจะเดินทางมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วันที่ 24 ก.พ.นี้ และที่เหลือจะตามมาจนครบ 2 ล้านโดสตามที่อก.ได้สั่งซื้อไปภายในเดือน เม.ย.นี้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ innnews

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ย้ำว่า วันที่ 24 ก.พ.นี้ ไทยได้วัคซีนป้องกันโควิด 19 ตามกำหนด ขอให้มั่นใจว่าทุกยี่ห้อปลอดภัย ล็อตแรกจะให้บุคลากรทางการแพทย์ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของสธ.ฉีดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ซึ่งจำนวนวัคซีนอาจยังไม่เพียงพอกับสถานการณ์ตอนนี้ แต่เป็นการบริหารจัดการที่เหมาะสมก่อนที่ล็อตใหญ่จะมาถึง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก)

- อธิบดีกรมอนามัย เผย ผลสำรวจอนามัยโพล ครั้งที่ 7 พบว่าประชาชน 78% เชื่อมั่นในมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 ของตลาด ภาพรวมการป้องกันตนเองเมื่อไปตลาดพบว่า สวมหน้ากากตลอดเวลา 82% จึงต้องรณรงค์ให้ประชาชนสวมหน้ากากตลอดเวลาให้ได้ 100 % สำหรับมาตรการป้องกันที่ดำเนินการได้ดีที่สุด คือ การให้พ่อค้าแม่ค้าสวมหน้ากากตลอดเวลา

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ไทยรัฐ

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับเข้าร่วมกิจกรรม “วัคซีนโควิด-19 คืนรอยยิ้มประเทศไทย” ตามคำเชิญของ สธ.โดยจะจัดกิจกรรมรับมอบ ฉีด โชน GH-4 คลังสินค้าการบินไทย ตั้งแต่ 09.00 น. มีผู้บริหารสธ. และ ก.คมนาคม ในฐานะกำกับดูแลท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เข้าร่วมงาน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thebankokinsight

-เพจไทยคู่ฟ้า ระบุ พร้อมรับรองฐานการผลิตวัคซีนทั้งนำเข้าและในประเทศ และแผนจัดซื้อวัคซีนของไทยไม่มีการผูกขาด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.

-นายอภิรักษ์ เมาเจริญ ผู้จัดการโครงการจัดการแข่งขันเจ็ตสกี เผย ได้ทำรายละเอียดเสนอ ศบค.เห็นชอบหลักการจัดแข่งขัน“เจ็ตสกี เวิลด์คัพ” ระหว่างวันที่ 21-25 เม.ย. 2564 ณ ชายหาดจอมเทียน เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ให้นักกีฬาและผู้ติดตามที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้า ASQ 14 วัน ให้นักกีฬาเข้าสู่ระบบบับเบิลแบบผ่อนคลายเป็นความปลอดภัยจนจบทัวร์นาเมนต์ รายละเอียดอื่นๆ จะนำเสนอ ศบค. วันที่ 22 ก.พ.นี้ ส่วนรายการเจ็ตสกี โปรทัวร์ 2021 ได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมเช่นเดียวกัน โดยกำหนดการแข่งขันทั้งหมด 4 สนาม เดือนพ.ค.-ส.ค. 2564

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook

-นายปานปราชญ์ หาญพาณิชย์พันธุ์ บุตรชาย นพ.ปัญญา หาญพาณิชย์พันธุ์ ที่เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 นำเงินบำเพ็ญศพทั้งหมดมอบให้การกุศล

ประเด็นที่มีผลกระทบ

1.จนท.รพ.อ่างทองติดเชื้อ ต้องปิดแผนกผู้ป่วยใน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, ผจก.รายวัน, sanook, mcot, thaipbs

-รพ.อ่างทอง ประกาศว่า มีจนท. 16 คน ทำงานใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด 19 จึงต้องเข้ารับการกักตัว 14 วัน ทำให้อัตรากำลังไม่เพียงพอ ต้องปิดแผนกผู้ป่วยในตั้งแต่ 20 - 28 ก.พ. และส่งผู้ป่วยในไปรักษาที่รพ.โพธิ์ทอง ส่วนแผนกผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ป่วยนอกยังเปิดให้บริการ ด้านสถานการณ์ที่ จ.อ่างทอง พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย

2.พยาบาลชลบุรีติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เดลินิวส์

-นพ.อภิรักษ์ กตัญญูตันทน์ นพ.สจจ.ชลบุรี กล่าวถึงกรณีพยาบาลหญิง อายุ 25 ปี รพ.บางละมุง ติดเชื้อโควิด 19 ว่า เป็นการติดเชื้อจากผู้ป่วยที่ถูกส่งมาจากสถานที่กักตัว ซึ่งเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ ไม่ใช่ติดเชื้อจากการปฏิบัติงานในสถานที่กักตัว มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 11 คน ตรวจไม่พบติดเชื้อ ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 5 คน ตรวจไม่พบเชื้อ 2 คน อยู่ระหว่างรอผล 3 คน ถือเป็นรายแรกของจังหวัดที่ติดเชื้อจากการดูแลผู้ป่วยโควิด ทั้งนี้ รพ.ได้แยกบุคลากรที่ดูแลผู้ป่วยโควิด 19 และผู้ป่วยทั่วไป ขอให้ประชาชนอย่ากังวล และเพื่อสร้างความมั่นใจ รพ.จะตรวจหาเชื้อในบุคลากร และจนท.อื่นๆ เพิ่มเติมด้วย

3.ผลสำรวจกลุ่มที่จะได้รับวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, สยามรัฐ) เว็บไซต์ sanook

-นิด้าโพล สำรวจความคิดเห็นเรื่องจังหวัดที่ควรเป็นกลุ่มเป้าหมายแรกในการฉีดวัคซีน 56.90% ระบุว่า จังหวัดที่มีการแพร่ระบาดมากในรอบที่ 2 กลุ่มแรกควรฉีดวัคซีนคือ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รองลงมาเป็น กลุ่มผู้รับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน และกลุ่มผู้ประกอบการอาชีพด้านการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ และควรบังคับชาวต่างชาติทุกคนให้ฉีดวัคซีน โดยส่วนใหญ่เห็นว่าให้ชาวต่างชาติเสียเงินค่าฉีดวัคซีนเอง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ prachatai

-Hitap เผยผลสำรวจความเห็นของบุคลากรทางการแพทย์ต่อการรับวัคซีนโควิด 19 ในประเทศไทย กรณีไม่มีทางเลือก พบ 55% ยินดีรับวัคซีน อีก 35% ไม่แน่ใจ 10% ไม่ยินดี โดย อสม. ยินดีมากที่สุด พยาบาลน้อยที่สุด ขณะที่หากมีทางเลือกรับวัคซีน จะมีผลต่อการตัดสินใจยินดีรับวัคซีนถึง 55% ต้องการมากที่สุดคือ AstraZeneca ตามมาด้วย Sinovac, Pfizer-BioNTech, Moderna ,Johnson and Jhonson และ Gamaleya สรุปคือ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 55% ยินดีรับวัคซีนโควิด 19 ในทุกทางเลือก อีกประมาณ 1 ใน 3 ยังไม่แน่ใจ บุคลากรทางการแพทย์ฯ เพศหญิงและผู้ที่มีอายุน้อย หรืออาชีพพยาบาล เกษษกร ทนตแพทย์และแพทย์ เป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มไม่รับวัคซีนโควิด 19 หรือยังไม่แน่ใจ ในสัดส่วนสูงที่สุด การเลือกรับวัคซีนโควิด 19 ที่ตนเองต้องการและการทราบว่าผู้มีที่รับวัคซีนก่อนหน้านี้ไม่มีอาการข้างเคียงรุนแรง เป็นเงื่อนไขสำคัญที่อาจทำให้อัตราการยอมรับวัคซีนเพิ่มขึ้น 90% และยังพบว่า การรับวัคซีนของกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ฯ มีผลต่อการให้คำแนะนำให้บุคคลกลุ่มอื่นๆ รับหรือไม่รับวัคซีน จึงควรให้ความสำคัญกับการยอมรับวัคซีนในกลุ่มนี้ เพราะมีผลสำคัญต่อความสำเร็จของนโยบายการให้วัคซีนโควิดของประเทศ สำหรับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้เร่งประชาสัมพันธ์เรื่องประสิทธิภาพและความปลอดภัย โดยเฉพาะจำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีนทั่วโลกของวัคซีนชนิดที่กำลังจะให้แก่บุคลากรทางการแพทย์เพิ่มชนิดและรอบในการให้วัคซีนกลุ่มที่ยังไม่ตัดสินใจรับวัคซีนรอบแรกๆ โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ในรพ. และมีระบบติดตามและสื่อสารจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับวัคซีนและความปลอดภัยให้ทราบเป็นระยะเพื่อเพิ่มการยอมรับมากขึ้น

4.ประชุมศบค.ชุดใหญ่ผ่อนคลายมาตรการร้านอาหาร

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก)

-พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ โพสต์เฟซบุ๊ก ว่า วันนี้ (22 ก.พ.) จะมีการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ เพื่อพิจารณาผ่อนคลายมาตรการอนุญาตให้นั่งดื่มในร้านอาหารและการเปิดสถานบันเทิง

-นายวิชณุ เครื่องงาม รองนายกฯ กล่าวว่า จะมีการพิจารณาขยาย พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ เพื่อควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดในพื้นที่ จ.ปทุมธานี ซึ่ง ศบค. ชุดเล็กจะเสนอเรื่องเข้ามา เพื่อให้ผู้ว่าฯ มีอำนาจสั่งการควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่ของตนเองได้ เนื่องจาก พ.ร.บ.โรคติดต่อสั่งการได้ไม่ครอบคลุม และจะได้สอดคล้องกับแผนการฉีดวัคซีนที่จะมาในสัปดาห์หน้าด้วย

5.ความจริงหลังฉีดวัคซีนโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน, สยามรัฐ)

-นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด ก.การอุดมศึกษา เผยว่า เมื่อมีการฉีดวัคซีนโควิด 19 ทั่วโลกเกินกว่า 200 ล้านโดสในเวลา 2 เดือน มีการเก็บข้อมูลโดยละเอียดในมิติต่างๆ ทำให้ทราบว่าประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความปลอดภัยของวัคซีน ดีกว่าที่คาด โดยข้อมูลการใช้งานจริง 6 ประเด็น คือ 1. สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีมาก 2. ป้องกันการเกิดอาการและความรุนแรงจากการติดเชื้อได้ดีมาก 3. วัคซีนที่ใช้แล้วมีความปลอดภัยสูง มีผลข้างเคียง

ค่อนข้างน้อย และยังไม่มียุติชีวิตจากผลข้างเคียงของวัคซีน 4. วัคซีนสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ค่อนข้างดีหลังการฉีดเข็มแรก 5. วัคซีนสามารถเก็บและขนส่งในอุณหภูมิที่สูงขึ้นได้ 6. วัคซีนได้ผลลดการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ โดยเฉพาะจากแอฟริกาใต้ จึงต้องเตรียมพัฒนาวัคซีนต่อเชื้อสายพันธุ์ใหม่ๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์โพสทูเดย์, ผจก.รายวัน, แนวหน้า, ไทยโพสต์
-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊ก ชี้ประโยชน์เมื่อได้รับวัคซีน แนะนำ วัคซีนจากบริษัทใหญ่ๆ ที่มีการฉีดไปแล้วมากกว่า 200 ล้านโดสทั่วโลกเข้ามาฉีดในไทยโดยเร็ว เพราะมีข้อมูลชัดเจนว่าวัคซีนโควิด 19 ลดการเกิดโรคและลดความรุนแรงของโรค และน่าจะป้องกันการกระจายของโรค

6.ภาคเอกชนขอให้กำหนดแผนการซื้อวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ประชาชาติธุรกิจ

-นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หลังจากที่คกก.ร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน ผลักดันให้ภาครัฐตั้งคณะทำงานวัคซีนโควิด 19 และกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อให้ภาครัฐกำหนดแผนการจัดซื้อและการกระจายวัคซีนให้ชัดเจน ล่าสุด ยังเสนอเอกชนสามารถนำเข้าวัคซีนได้เองและบริหารจัดการฉีดให้กับพนักงาน ลูกจ้างในองค์กรตนเอง เพื่อสร้างความเชื่อมั่น เพราะหากต้องรอตามที่ภาครัฐกำหนด โรงงานที่มีแรงงานส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มสาวจะได้รับวัคซีนเป็นลำดับสุดท้าย

7.คนไทยจากเมียนมาติดเชื้อ 7 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-รพ.แม่สอด รายงานพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 จำนวน 7 ราย เป็นคนไทยใน LQ โรงแรมภูอินน์ แม่สอด ทั้งหมดเข้ามาจากกาสิโน ประเทศเมียนมา ส่งรักษา รพ.แม่สอด ทำให้ผู้ป่วยสะสมในรพ.แม่สอด 72 ราย หายป่วยเพิ่ม 12 ราย เหลือผู้ป่วย 60 ราย มีอาการป่วยเล็กน้อยทั้งหมด ขณะที่โรงเรียนต่างๆ ในเขตเทศบาลนครแม่สอด 16 แห่ง เริ่มเปิดเรียนวันนี้

8.สถานการณ์ในจ.นครปฐม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-สสจ.นครปฐม เผย พบผู้ป่วยรายใหม่ 6 ราย โดยรายที่ 85 เป็นหญิง ทำงานอยู่ในโรงงานพาฝันเท็กซ์ไทล์ จก. ต.สัมปทวน อ.นครชัยศรี ติดเชื้อจากตลาดใน จ.สมุทรสาคร ผู้ว่าฯ นครปฐม มีคำสั่งให้ปิดโรงงานเพื่อตรวจคนงานและทำความสะอาด 14 วัน จากการบูรณาการตรวจคนงานทั้งหมดพบผู้ติดเชื้อเป็นพนักงานในแผนกเดียวกัน รายที่ 91 - 101 เชื่อมโยงการติดเชื้อมากับรายที่ 85 ส่วนรายใหม่อีก 6 รายพบใน อ.สามพราน และ อ.เมืองนครปฐม ด้านคณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร จ.นครปฐม ประกาศปิดโรงเรียนสาธิต หลังพบเจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียนระดับมัธยมติดโควิด 19 รวมทั้งสามี ซึ่งติดเชื้อจากญาติที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน สำหรับบุคลากรสังกัดสำนักงานคณบดี ปิดทำงานตั้งแต่ 22 ก.พ. และเริ่มปฏิบัติงานปกติ 1 มี.ค. 2564

9.วิจัยลำไยพันคอ-จมูกสกัดไวรัส

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ)

-ศ.ภญ.ดร.พรอนงค์ อรัณยวิทย์ ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ เผยว่า ได้ร่วมมือกับ University of Innsbruck และ ADSI ประเทศออสเตรีย ประสบความสำเร็จในการศึกษาวิจัยการนำลำไยสกัดเข้มข้นด้วยกรรมวิธีพิเศษ พัฒนาเป็นสูตรตำรับสมุนไพรพันคอและจมูกสามารถลดปริมาณไวรัสที่เกาะติดเยื่อ และลดปริมาณไวรัสที่อาจเข้าสู่ร่างกายได้เหมาะสมสำหรับนำมาใช้ป้องกันการติดเชื้อไวรัสทุกชนิดรวมทั้งไวรัสโควิด 19 ขณะนี้อยู่ในระหว่างการทดสอบทางคลินิกในอาสาสมัคร 62 ราย โดยร่วมมือทางวิชาการกับรพ.วิภาวดีรังสิต ปากเกร็ด 3 เดือนผลิตภัณฑ์น่าจะออกสู่ท้องตลาดได้

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, แนวหน้า, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, ศูนย์ข่าวแอฟฟิค, mcot, xinhuathai, thestandard)

-**รัสเซีย** ขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิดแควคเป็นตัวที่ 3 ของประเทศ... **สหรัฐอเมริกา** ผู้ติดเชื้อรายวันลดลงต่ำกว่า 6 หมื่นคนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ต้นเดือน พ.ย. ปีก่อน และฉีดวัคซีนให้ประชาชนไปแล้วราว 17 ล้านคน... **ญี่ปุ่น** จะเริ่มฉีดวัคซีนให้แก่วัยสูงอายุในเดือนเม.ย. ตามที่กำหนดไว้ แต่จะไม่รีบเนื่องจากปริมาณวัคซีนยังมีจำกัด ทางกระทรวงสาธารณสุข หลังบุคลากรทางการแพทย์ เข้ารับการฉีดวัคซีนมากกว่าที่ประเมินไว้... **อินเดีย** สถาบันเซรัมแห่งอินเดีย (SI) ขอให้รัฐบาลต่างชาติอดใจรอวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ที่สั่งซื้อจากสถาบันฯ เนื่องจากต้องให้ความสำคัญกับความต้องการในประเทศก่อน... **ชิลี** ฉีดวัคซีนให้ประชาชนกว่า 2.8 ล้านคน โดยฉีดให้คนอายุมากกว่า 65 ปี แล้ว 67% สัปดาห์หน้าจะฉีดให้ครูและผู้สูงอายุมากกว่า 65 ปีทั้งหมด โดยเป็นวัคซีนของซิโนแวค... **ออสเตรเลีย** เริ่มฉีดวัคซีนของ Pfizer ให้ประชาชนแล้ว โดยมีนายฯ รับการฉีดวัคซีนเป็นคนกลุ่มแรกของประเทศ... **อิสราเอล** สธ. อิสราเอล เผย อัตราการป่วยจากโควิด 19 ลดลง 95.8% หลังฉีดวัคซีน Pfizer ครบ 2 เข็ม... **ฮ่องกง** วัคซีนของซิโนแวคผ่านการอนุมัติใช้ฉุกเฉินแล้ว จะเริ่มฉีดให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในสัปดาห์หน้า รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และคนขับรถบรรทุกข้ามพรมแดน... **เกาหลีใต้** เริ่มฉีดวัคซีนของแอสตราเซนเนกา 26 ก.พ.นี้ มีกลุ่มเสี่ยง 10 ล้านคน วันเดียวกันยังได้รับวัคซีนของ Pfizer ล็อตแรก 117,000 โดส จะเริ่มฉีด 27 ก.พ. ...

มาเลเซีย จะเริ่มโครงการฉีดวัคซีนของ Pfizer วันพุธนี้ โดยนายฯ และรมต.สาธารณสุข จะเป็นบุคคลในกลุ่มแรกๆ ที่ได้รับวัคซีน

-**สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ติดเชื้อ 111,937,037 ราย ผู้เสียชีวิต 2,477,409 ราย รักษาหายแล้ว 87,244,531 ราย

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

กัญชา-กัญชง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ข่าวสด, มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, คมชัดลึก, สยามรัฐ, แนวหน้า, กท.ธุรกิจ, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, สำนักข่าวไทย, thebangkokinsight, thaigov, innnews)

-น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากที่รัฐบาลมีนโยบายผลักดันกัญชาและกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ประชาชนทุกครัวเรือนมีสิทธิปลูกกัญชาได้แต่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งขณะนี้ได้ผลักดันให้เริ่มความร่วมมือรูปแบบนี้แล้วใน 46 จังหวัด ครอบคลุมประชาชนประมาณ 2,500 ครัวเรือน รพ.สต. 251 แห่ง ปลูกกัญชาไปแล้ว 15,000 ต้น นอกจากนี้ประชาชนทั่วไปสามารถใช้ประโยชน์ได้ เช่น การนำไปประกอบอาหารในครัวเรือน หรือประกอบอาหารและเครื่องดื่มเพื่อขายในร้านอาหาร เพียงแต่ต้องเป็นผลผลิตจากผู้ที่ได้รับอนุญาตปลูกที่ถูกต้องตามกฎหมาย และเพื่อสร้างความเข้าใจของสังคมต่อพืชกัญชาและกัญชง โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ต้องการลงทุนในธุรกิจนี้ ในวันที่ 22 ก.พ. 2564 สถาบันกัญชาทางการแพทย์จะจัดงาน "ก้าวต่อไป กัญชา กัญชง สู่อุตสาหกรรมเศรษฐกิจ" ที่สป.สธ. เวลา 8.00-14.00 น. โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรพ.สต. จะให้สัมภาษณ์กับผู้บริหารและข้าราชการในสังกัด เพื่อให้การขับเคลื่อนการส่งเสริมกัญชาและกัญชงของแต่ละหน่วยงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, ประชาชาติธุรกิจ)

-นพ.กิตติ โล่สุวรรณรักษ์ ผอ.สถาบันกัญชาทางการแพทย์ เปิดเผยว่า วันที่ 22 ก.พ. เวลา 09.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรพ.สต. จะเป็นประธานเปิดสถาบันกัญชาทางการแพทย์อย่างเป็นทางการ พร้อมมอบนโยบายการทำงาน ทั้งนี้ สถาบันฯ เป็นหนึ่งในสังกัด สป.สธ. ทำหน้าที่ตามเจตนารมณ์ของอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ.1961 (Single Convention on Narcotic Drugs, 1961) ของสหประชาชาติ ซึ่งประชาชนกับสถาบันฯ จะมีความเกี่ยวข้องกัน 3 ประการ 1.ความต้องการใช้ยา สถาบันฯ มีหน้าที่หาหน่วยบริการที่เหมาะสม การอบรมแพทย์ที่เชี่ยวชาญโดยประสานกับรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร พัฒนาเว็บไซต์เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล 2.ความต้องการปลูกเพื่อเศรษฐกิจ สถาบันฯ ต้องหาโมเดลที่เหมาะสมภายใต้กฎหมายที่กำหนด ช่วยเหลือประชาชนในการปลูกอย่างถูกกฎหมาย และ 3.กลุ่มอาชีพที่อยู่ระหว่างคนต้องการปลูกกับคนต้องการใช้ผลผลิต เช่น ผู้ขายเมล็ด ผู้สกัดน้ำมันกัญชาเป็นยา รวมถึงภาคเอกชนต่างๆ ที่อยากเดินหน้ากัญชาทางเศรษฐกิจให้ถูกต้องตามกฎหมาย สถาบันฯ ต้องเข้าไปช่วยเหลือ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, สยามรัฐ, ประชาไท, สำนักข่าวอิศรา

-กรณีย์ ออย. ออกประกาศปลดล็อกส่วนของพืชกัญชา-กัญชง ประกอบด้วย เปลือก ลำต้น เส้นใย กิ่งก้าน รากและใบ ให้พ้นจากการเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 แต่ยังไม่มีการแก้ไขประกาศที่เกี่ยวข้องกับการใช้ในอาหาร น.ส.มลฤดี โพธิ์อิน นักวิชาการด้านอาหาร มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค มีความเห็นว่า ออย. และคกก.อาหารต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวัง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลัก เนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลความปลอดภัยในการใช้ส่วนต่างๆ เป็นอาหารทั้งในและต่างประเทศ มีเพียงข้อมูลการใช้ใบในการประกอบอาหาร หรือใช้ในลักษณะเครื่องดื่มเพียงเล็กน้อย แต่ยังคงมีความเสี่ยงในการควบคุมปริมาณที่ใช้ ผู้บริโภคที่มีอาการแพ้หรือกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเปราะบาง อาจได้รับสารต่างๆ ในกัญชาในปริมาณที่เป็นอันตรายอย่างไม่รู้ตัว จึงมีคำถามว่าร้านอาหารและเครื่องดื่มจะมีการให้ข้อมูลผู้บริโภคอย่างไร การกำหนดอายุผู้บริโภค ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการจะควบคุมอย่างไร ขณะที่ยังไม่มีการแก้ไขประกาศ สธ. เรื่องการกำหนดพืชสัตว์หรือส่วนของพืชหรือสัตว์ที่ห้ามใช้ในอาหาร ออย.ต้องทำหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด มิเช่นนั้นจะเข้าข่ายผิด ม.157

ด้าน ภก.วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร ผอ.วิทยาลัยคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย เห็นว่า คกก.อาหารและ ออย. ต้องคำนึงถึงหลักพิจารณา ดังนี้ 1.การให้ใช้เป็นอาหารคือการสนับสนุนให้เกิดการบริโภค จึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ 2.ฝ่ายที่เสนอให้ปลดล็อกการใช้กัญชาในอาหารโดยไม่ต้องควบคุม ต้องเสนอหลักฐานในทุกประเด็น โดยเฉพาะความปลอดภัย รวมทั้งข้อจำกัดต่างๆ และนำเสนอแนวทางป้องกันปัญหาที่มีหลักประกันได้ 3.หากพิสูจน์ไม่ได้ว่ามีความปลอดภัยอย่างแน่นอน ออย. ต้องไม่เสี่ยงโดยไม่จำเป็น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, ไทยโพสต์, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการ, มติชน, คมชัดลึก, ข่าวสด, เดลินิวส์, บ้านเมือง, สำนักข่าวไทย, newtv, สปริงนิวส์)

-รศ.พญ.รัศมน กัลยาศิริ ผู้จัดการศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติด สสส. กล่าวว่า แม้จะเป็นอาหารที่มีส่วนผสมของใบกัญชาตามที่กฎหมายอนุญาต แต่การใส่ใบปริมาณมากอาจทำให้สารเมาเสสมเพิ่มขึ้นได้ เมื่อใบกัญชาผ่านความร้อน สาร THC จะออกฤทธิ์มากกว่า เพราะฉะนั้น การปรุงใบกัญชาเป็นอาหารด้วยวิธีการที่ผ่านความร้อนจะต้องระมัดระวัง โดยเฉพาะการผัดผ่านน้ำมันจะทำให้สกัดสารได้มาก อาจมีผลให้ได้สารเมาปริมาณมากขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, ไทยโพสต์, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (บ้านเมือง, ข่าวสด, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, คมชัดลึก, สปริงนิวส์)

-นายวัชรพงศ์ พุ่มชื่น ผู้รับผิดชอบโครงการเสริมสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติด โดยกลไกเครือข่ายภาคประชาชนร่วมป้องกันปัญหาเสพติดและสร้างชุมชนสุขภาวะ กล่าวถึงกระแสอาหารที่ประกอบด้วยใบกัญชา ว่า คนในสังคมมองว่ากัญชาปลดล็อกแล้ว แต่จริงๆ อนุญาตให้ใช้เฉพาะบางคนและบางส่วนของกัญชาเท่านั้น รัฐบาล และ สธ. พยายามประคองเรื่องนี้ไว้ดี แต่ที่น่ากังวลคือ เด็กเยาวชนที่สามารถเข้าถึงจะยกระดับพฤติกรรมไปใช้ช่อดอกที่มีสาร THC จึงต้องสื่อสารให้กับสังคมว่ากัญชามีข้อดีและข้อเสีย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-เสนอบทความเกี่ยวกับผู้ประกอบการที่ขานรับนโยบายปลดล็อกกัญชาไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เช่น ห้องอาหารอภัยภูเบศรเคยสปา รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร นำส่วนของใบกัญชามาทำเป็นอาหาร ไปจนถึงเครื่องดื่ม ทำให้ประชาชนหลังไหลไปชิมอย่างหนาแน่นตลอดทั้งวัน, ร้าน 420 Cannabis Bar Bangkok ต่อยอดฐานลูกค้ารุ่นใหม่ เสิร์ฟชา ขนม ผสมใบกัญชาแท้ แยมมูมถ่ายรูป, เมนูเด็ด ที่บ้านโนนมาลัย เช่น น้ำอ้อยกัญ ใช้

น้ำอ้อยผสมกับมะนาวและน้ำกัญชา จากแก้วละ 25 บาท เพิ่มเป็นแก้วละ 50-60 บาท ด้านร้านกาแฟแบรนด์ดังโคราช Class Cafe เตรียมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เครื่องดื่ม KhaoYai CALM 3 รสชาติ ได้แก่ กาแฟดำอเมริกาโน่ผสมกัญชา, ชากัญชาเขียว และชาเขียวผสมกัญชา รวมทั้งอาหารว่างผสมกัญชา ได้แก่ แยมเบอร์เกอร์ผสมกัญชา และเบเกอรี่เนยสอดไส้ครีมผสมกัญชา ในงานมหกรรมกัญชา กัญชง 360 องศา 5-7 มี.ค.นี้ ที่สนามแข่งรถช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จ.บุรีรัมย์, ม.แม่โจ้ จ.เชียงใหม่ เปิดโครงการแม่โจ้ชวนยิ้ม ชิมกัญ(ชา) ทำข้าวไข่เจียว และกะเพราหมูสับใส่กัญชาลดข้าว แจกให้ผู้ร่วมงานชิมฟรี, ร้านไวน์ คอฟฟี่ แอนด์ บิสโทร นำกัญชามาผสมกับเมนูยอดนิยม คือ พิซซา และสเต็กหมู คุโรบุตะ, ร้านใส่อ้วสมุนไพรรักษาโรค อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี นำใบกัญชามาบดและคั่วผสมกับหมูทำไส้อ้ว ทำให้รสชาติอร่อยมากขึ้น จากเดิมราคา 400 บาท/ก.ก. เพิ่มเป็น 490 บาท/ก.ก.

ผลสำรวจความพึงพอใจต่อนายกฯ และ รมต.ที่ถูกอภิปราย
สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, matichonweekly, sanook ,innnews, thansettakij
 -สำนักวิจัยซูเปอร์โพล เผยผลสำรวจพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 79.4% สนับสนุนให้รัฐบาลทำงานต่อหลังจบการอภิปรายไม่ไว้วางใจ เพราะรับมือวิกฤตโควิดได้ดี เห็นชัดเจนเปรียบเทียบกับประเทศทั่วโลก แก้ววิกฤตเศรษฐกิจกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนได้ จากโครงการคนละครึ่งและอื่นๆ เห็นผลงานเป็นรูปธรรม เช่น รถไฟฟ้าสายต่าง ๆ และเป็นรัฐบาลช่วงวิกฤตใหญ่ทำได้แบบนี้ก็ดีแล้ว สำหรับความพอใจของประชาชน อันดับหนึ่ง คือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ได้ 44.7% อันดับ 2 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. 41.3% อันดับ 3 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย 39.9% เท่ากัน อันดับ 5 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรฯ 39.5% และอันดับ 6 นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ และรมว.พาณิชย์ 38.9% ที่น่าสนใจ คือ 77.8% ต้องการให้รัฐบาลปรับครม.ครั้งใหญ่

คลินิกดูดไขมันเสียชีวิต
สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (มติชน, อีจัน)
 - นายถาวรรัตน์ คงแก้ว อดีตรองผู้ว่าฯ นครศรีธรรมราช ร้องเรียนผู้สื่อข่าวว่า นางศรัณย์ภัทร์ กาญจนสุวรรณ น้องสาวอายุ 54 ปี ไปดูดไขมันที่คลินิกชื่อดังแห่งหนึ่งย่านรามคำแหง และคลินิกโทรแจ้งลูกชายว่ามารดาชีพจรหยุดเต้น ระบบหายใจและระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว และเสียชีวิต ตั้งแต่เกิดเรื่องทางคลินิกพยายามติดต่อเข้ามาพูดคุยเรื่องเงินชดเชยแต่ตนต้องการดำเนินคดีให้ถึงที่สุด ทราบมาว่าคลินิกดังกล่าวปิดไปแล้วจึงเกรงว่าคดีจะเงียบหาย ไม่ได้ความเป็นธรรม ด้าน พ.ต.อ.วิชัย ณรงค์ ผกก.สน.หัวหมาก กล่าวว่า เบื้องต้นเชิญแพทย์ ผู้ช่วยแพทย์ และพยาบาลที่อยู่ในคลินิกขณะเกิดเหตุเข้ามาสอบปากคำแล้ว 6 ปาก จากนั้นจะเชิญผู้เสียหายผู้เสียชีวิตมาให้ปากคำ ยืนยันจะทำสำนวนอย่างรอบคอบให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

โรคลมชักห้ามทำใบขับขี่
สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์
 -นายยงยุทธ นาคแดง รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เผย ใบรับรองแพทย์สำหรับใบอนุญาตขับรถแบบใหม่ ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ 1.ส่วนที่ผู้ขอรับรองสุขภาพตนเอง และ 2.ส่วนที่แพทย์ตรวจรับรอง ต้องแสดงให้เห็นว่าผู้ไม่มีโรคลมชักหรือสภาวะของโรคที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถตามที่แพทย์สภากำหนด 7 ประเภท ได้แก่ 1.ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพล ภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 2.ไม่ปรากฏอาการของโรคจิต จิตฟั่นเฟือนปัญญาอ่อน 3.ไม่ปรากฏอาการของการติดยาเสพติดให้โทษ อาการโรคพิษสุราเรื้อรัง 4.อาการแสดงของโรคเรื้อรังในระยะติดต่อหรือในระยะปรากฏ อาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 5.วัณโรคในระยะอันตราย 6.โรคทำข้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม และ 7.โรคลมชักที่มีอาการต่อเนื่องภายใน 1 ปี ส่วนในอนาคตจะกำหนดสภาวะโรคต้องห้ามเพิ่มเติมหรือไม่ แพทย์สภากจะเป็นผู้ศึกษา วินิจฉัยและกำหนด

ทดสอบสุขภาพจิตนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เดลินิวส์
 -นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า สพฐ.ร่วมกับกรมสุขภาพจิต เตรียมทดสอบสุขภาพจิตนักเรียน ปีการศึกษา 2564 โดยจะนำร่องในกลุ่มโรงเรียนคุณภาพชุมชนและโรงเรียนมัธยมศึกษาสี่มุมเมือง จังหวัดละ 1 แห่ง หากเด็กมีปัญหาจะได้เยียวยาได้ทันที่ และจะถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ปกครองร่วมดูแลเด็กใกล้ชิด

พบไข้หวัดนก H5N8 ในคนรายแรก
สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, ผจก., เดลินิวส์, มติชน, แนวหน้า, กรมประชาสัมพันธ์, ไทยรัฐ, ประชาชาติ, ไทยโพสต์, ข่าวสด, คมชัดลึก, mcot, thaipbs, sanook)
 -นางแอนนา ท็อบโปวา ผอ.สาธารณสุขรัสเซีย เผยว่า รัสเซียพบผู้ติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N8 รายแรกของโลก เป็นคนงานของฟาร์มสัตว์ปีกแห่งหนึ่ง ทางตอนใต้ของประเทศ จึงได้ส่งข้อมูลเกี่ยวกับการติดเชื้อทั้ง 7 รายให้กับองค์การอนามัยโลกเพื่อตรวจสอบต่อไป ทั้งนี้ ไวรัสสายพันธุ์ดังกล่าวยังไม่มีการแพร่ระบาดในกลุ่มประชาชน แต่ทางการเฝ้าติดตามว่าจะมีการกลายพันธุ์ที่อาจแพร่กระจายจากคนสู่คนหรือไม่

ดื่มไม่ขับ
สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ springnews, nationtv
 -นพ.สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผอ.สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เผย การดื่มสุรานอกจากส่งผลต่อสุขภาพของผู้ดื่มแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อสังคมหลายด้าน ที่ชัดเจนที่สุด คือ การดื่มแล้วขับทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน เกิดการบาดเจ็บและอาจร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ ผাগถึงผู้ดื่มสุราต้องมีความรับผิดชอบต่อคนรอบข้างและสังคม หากดื่มต้องไม่ขับขี่ยานพาหนะโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ ควรหมั่นสังเกตพฤติกรรมของคนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดที่ดื่มสุรา หากพบว่ามีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดสุรา เช่น มีความอยากดื่มสุราในปริมาณมากขึ้น ไม่ได้ดื่มจะมีการมือสั่น เหงื่อแตก คลื่นไส้ นอนไม่หลับ ไม่สามารถควบคุมการดื่มได้ มีความต้องการเลิกดื่มสุราหลายครั้งแต่ไม่สำเร็จ หมกมุ่นกับการดื่มสุราหรือการหาสุรามาดื่ม เสีย

ประเด็นข่าว

หน้าที่การงาน และยังมีสุราทั้ง ๆ ที่มีอาการป่วยซึ่งแสดงว่าหยุดดื่มไม่ได้ ให้รีบพาไปปรึกษาแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รพ.ใกล้บ้าน หรือเข้ารับ
การบำบัดรักษาที่สถาบันฯ และรพ.ธัญญารักษ์ในส่วนภูมิภาคทั้ง 6 แห่ง

จัดทำโดย  สำนักสารนิเทศ |  0 2590 1311-2  0 2591 8612-3  <http://pr.moph.go.th>
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |  fanmoph  pr_moph   healthmoph  moph channel